

Source :

มติชน (ตจว.)

Date :

20 ก.ย. 2559

Page :

1,5,7

No:

59430897

พณ. เล็งพักหนี้ชะลอขุดมัน ไร่อ้อยไม่ค้ำนลอยตัวน้ำตาล

พณ. จ่อชง ครม. พักหนี้ชาวไร่มันชะลอขุดออกมาขายต้นฤดู พร้อม
ปรับมาตรการเก็บข้าวในยุ้งฉาง (อ่านต่อหน้า 5)

พักหนี้

'บิ๊กตู่' ตั้ง 'อุตตม' นั่งกุนซือนายกฯ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 202/2559 เรื่องการแต่งตั้งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี โดยระบุว่า เพื่อให้เป็นการผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านดิจิทัลมาใช้ในทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อาศัยอำนาจตามมาตรา 11 (6) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แต่งตั้งให้นายอุตตม สาวนายน เป็นที่ปรึกษานายกฯ เพื่อสนับสนุนการบริหารราชการด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 15 กันยายน

รายงานข่าวแจ้งว่า คำสั่งแต่งตั้งนายอุตตม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นที่ปรึกษาของนายกฯ เนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ต้องการให้เกิดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ต้องตั้งคนมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ที่ตั้งขึ้นมาแทนไอซีที จึงแต่งตั้งให้นายอุตตมเป็นที่ปรึกษานายกฯ ก่อน อย่างไรก็ตาม มีการตั้งข้อสังเกต 2 ประเด็น คือ 1. นายอุตตมอาจจะไม่ได้กลับมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงดีอี และ 2. นายกฯ อาจจะยังไม่มีการปรับ ครม. ในระยะเวลาอันใกล้

ข้างแจ้งว่า ส่วนการให้ พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกฯ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนั้น เนื่องจากนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ เคยทำงานบริษัทด้านการสื่อสารขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง จึงไม่เหมาะสมที่จะกำกับดูแลไอซีที และมีความเป็นไปได้ว่านายสมคิดจะเสนอให้นายอุตตม กลับไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี

เร่งมาตรการช่วยผู้ปลูกมัน

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวไว้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับมันสำปะหลังไปจัดทำแผนช่วยเหลือและรับซื้อผลผลิตหัวมันสำปะหลังในฤดูกาลผลิตปี 2559/60 รวมถึงแผนผลักดันการส่งออกผลผลิตมันสำปะหลังและนำมาเสนอคณะอนุกรรมการมันสำปะหลัง วันที่ 20 กันยายน เพื่อนำข้อสรุปและเสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) ในวันที่ 22 กันยายน ก่อนเสนอ ครม. ในสัปดาห์ต่อไป

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์กล่าวว่า จากการหารือเบื้องต้นจะเปิดรับซื้อหัวมันสดต้นฤดูกาลผลิต 6 เดือนแรก (พฤศจิกายน 2559-เมษายน 2560) จำนวน 21 ล้านตัน ในราคาไม่ต่ำกว่า 1.80 บาท/กิโลกรัม (ที่เปอร์เซ็นต์เนื้อแป้งมัน 25%) จากผลผลิตทั้งปี 2560 ที่คาดว่าจะมี 31 ล้านตัน และจะเชิญบริษัทผู้นำเข้ามันสำปะหลังจากทั่วโลกมาหารือกลางเดือนตุลาคมนี้เพื่อขอให้เพิ่มนำเข้า อาทิ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ใต้หวัน ญี่ปุ่น จีน และอินเดีย โดยกรมจะเป็นตัวกลางหารือธนาคารเรื่องสินเชื่อ เพราะขณะนี้การส่งออกชะลอตัว มันล้นสต็อก หากจะให้เกษตรกรรับซื้อเพิ่มก็จะเข้าไปช่วยเรื่องสภาพคล่องและเร่งตลาดส่งออก

"รวมทั้งจะเสนอ นบมส. และ ครม. อนุมัติงบชดเชยดอกเบี้ยประมาณ 1,400 ล้านบาท เพื่อพักหนี้ให้เกษตรกรปลูกมัน วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท/ครัวเรือน ระยะเวลา 2 ปี ปัจจุบันมีเกษตรกรขึ้นทะเบียน 5.6-6 แสนครัวเรือนเพื่อจูงใจให้เกษตรกรไม่เร่งขุดมันพร้อมกันจนล้นตลาด โดยจะเลื่อนใช้มาตรการจากเดิมเดือนธันวาคม มาเป็นวันที่ 15 ตุลาคมนี้" น.ส.วิบูลย์ลักษณ์กล่าว

ปรับมาตรการดูดซับข้าวต้นฤดู

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์กล่าวอีกว่า ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ จะเสนอ ครม. เห็นชอบการปรับรูปแบบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2559/60 เพื่อรองรับปริมาณผลผลิตข้าว

เปลือกฤดูกาลใหม่รอบแรก ที่คาดว่าจะมีมากกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม 22 ล้านตัน เป็น 23.55 ล้านตัน เพิ่มแรงจูงใจในการดูดซับข้าวเปลือก เพื่อให้ราคาตกต่ำซึ่งก่อนหน้านี้ ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (นบข.) อนุมัติแล้ว 2 มาตรการ คือโครงการสนับสนุนให้เกษตรกรเก็บข้าวในยุ้งฉาง 2 ล้านตัน โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แต่จะปรับรูปแบบการจ่ายเงินจากเดิมจ่ายเมื่อระบายออกในระยะเวลาที่กำหนด 1,500 บาทต่อตัน เป็นการจ่ายทันที 1,000 บาทต่อตัน ส่วนอีก 500 บาท จ่ายเมื่อระบายข้าวออกไปเพื่อให้เกษตรกรมีสภาพคล่อง

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์กล่าวว่า อีกโครงการคือชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ค้าข้าวและโรงสีรับซื้อข้าวเปลือก และเก็บสต็อกไว้ เป้าหมาย 8 ล้านตัน โดยชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้อัตรา 3% หากเก็บสต็อกไม่ต่ำกว่า 3 เดือน และจูงใจเพิ่มเติมหากเก็บสต็อกไว้นาน 4-6 เดือน จะชดเชยดอกเบี้ยเพิ่มเป็น 4% ต้องใช้เงินเพิ่มอีก 360 ล้านบาท จากเดิมขอไว้ 940 ล้านบาท พร้อมกับมาตรการให้สินเชื่อสถาบันเกษตรกรในการรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม เป้าหมาย 2.5 ล้านตัน มาตรการทั้งหมดจะดูดซับผลผลิตข้าวเปลือก รวม 12-13 ล้านตัน เชื่อว่าจะช่วยพยุงราคาข้าวไม่ให้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

ชาวไร่อ้อยนัดประชุมใหญ่

ที่ จ.นครสวรรค์ นายอานวย กลิ่นสอน เลขาธิการนายกสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 11 นครสวรรค์ และประจักษ์พันธ์ สหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากกรณีรัฐบาลจะปล่อยให้ราคาข้าวไร่อ้อยตกต่ำ ทาง สหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย สมาพันธ์ชาวไร่อ้อย, สหพันธ์ชาวไร่อ้อย และชมรมชาวไร่อ้อยภาคอีสาน นัดประชุมหารือข้อดีข้อเสีย วันที่ 22 กันยายนนี้ เบื้องต้นชาวไร่อ้อยต้องการความมั่นคงเรื่องราคา เพราะหากเปิดเสรีจะทำให้อนาคตชาวไร่อ้อยไม่แน่นอนได้ นายชัยวัฒน์ คำแก่นคุณ นายกสมาคมชาวไร่อ้อยขอนแก่น และประธานที่ปรึกษาชมรมชาวไร่อ้อยภาคอีสาน กล่าวว่า กรณีรัฐบาลเตรียมยกเลิกระบบโควตาการขายน้ำตาลทรายและ

ปล่อยลอยตัวราคาน้ำตาลทรายนั้น เป็นเรื่องจำเป็น เพราะบราซิลฟ้องร้องไทยว่าอุดหนุนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ดังนั้น ต้องปรับโครงสร้างราคาไปตามกลไกตลาด ในภาพรวมไม่คัดค้าน แต่มีเงื่อนไขว่าต้องไม่ให้ราคาสูงเกินไปจนกระทบต่อผู้บริโภค ส่วนชาวไร่จะได้รับผลกระทบอะไรบ้างต้องหารือกันก่อน

ด้านนายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง นายกสมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรี กล่าวว่า การปล่อยราคาน้ำตาลลอยตัว มีผลทั้งบวก และลบ หากราคาน้ำตาลอยู่ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 20 บาท ไม่ได้แน่นอนจนกระทบต่อเกษตรกร หากราคาอยู่ที่ กก.ละ 25-26 บาทเกษตรกรอยู่ได้ เพราะปัจจุบันราคาน้ำตาลอยู่ที่ กก.ละ 23.50 บาท เกษตรกรยังแย้อยู่ เชื่อว่ารัฐบาลคงประเมินสถานการณ์แล้วว่าดีมากกว่าเสีย จึงจะประกาศราคาน้ำตาลลอยตัว

แหล่งข่าวจากกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กำลังติดตามแนวทางการปล่อยให้ลอยตัวราคาน้ำตาลทราย เพราะจะมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งกระทบต่อโครงสร้างราคาและราคาแนะนำของสินค้าบางรายการ เช่น นม เครื่องดื่ม ต้องเปลี่ยนไปที่วัตถุดิบคือการลอยตัวน้ำตาลทรายอาจเป็นข้ออ้างผู้ผลิตสินค้าปรับขึ้นราคา ทำให้อัตราเงินเพื่อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หากมีความชัดเจนเรื่องการลอยตัวราคาน้ำตาลทราย ก็ต้องเชิญผู้ประกอบการมาหารือเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้บริโภค

(อ่านต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 5

พักหนี้

เปิดเวทีถกแก้ทวิศูนย์เหรียญ

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า วันที่ 19 กันยายน กระทรวงจัดสัมมนาเรื่องทวิศูนย์เหรียญ โดยมีตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ร่วมแสดงความคิดเห็นและหาทางออกร่วมกัน โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ ส่วนกรณีงานกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฯ จะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับองค์กรส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวประเทศจีน (ซีเอ็นทีเอ) วันที่ 19 กันยายนนั้น หลักๆ จะเน้นเรื่องภาพรวมการดูแลนักท่องเที่ยวระหว่างกัน ในเรื่องความปลอดภัย การเออาร์ดีเอเปรียบนักท่องเที่ยว การส่งเสริมความรู้ระหว่างท่องเที่ยวในเมืองไทย

นายสมชาย ชมระกา อุปนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว หรือแอตต้า กล่าวว่า ที่สมาคมจะหารือกับภาครัฐ ยังเป็นเรื่องการรับสิทธิประโยชน์จากร้านเครือข่ายของบริษัท โอเอ ทรานสปอร์ต จำกัดฯ ยังทำได้ตามปกติหรือไม่ หากไม่ได้จะกระทบต่อบริษัทนำเที่ยว โดยคู่สัญญาจากจีนที่ทำสัญญาว่าต้องจัดโปรแกรมไปร้านนี้ หากไปร้านอื่นอาจผิดข้อตกลง นอกจากนี้ เรื่องที่กรมการท่องเที่ยวหารือกับสภาการค้าพิเศษมาให้ แต่ไม่มีคนกลางช่วยประสานกับเจ้าของรถและคนขับรถไม่รู้เส้นทาง

“แพคเกจราคาทัวร์ที่จะจัดทำนั้น ไม่จำเป็นเท่ากับการสร้างความเข้าใจกับคนจีน หากมีตัวแทนภาครัฐ แลกเปลี่ยนที่เมืองจีนถึงปัญหา วัตถุประสงค์ ที่ไทยแก้ปัญหานี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวจีนได้รับสิทธิประโยชน์มากยิ่งขึ้นน่าจะดีกว่า การใช้เรื่องราคามาดูแล นักท่องเที่ยวก็อาจถูกเอาเปรียบอยู่ดีจึงอยากให้รัฐโฟกัสให้ถูกประเด็น” นายสมชายกล่าว

ลุ้นกรม.รับรองอาชีพด้านท่องเที่ยว

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. ... แล้ว โดยจะมีคณะกรรมการรับรองสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของไทย มีอำนาจในการประเมินความสามารถบุคลากรด้านการท่องเที่ยวต่างๆ อาทิ อาชีพแม่บ้าน แผนกต้อนรับ แผนกประกอบอาหาร เพื่อการันตีให้คนไทยที่จะไปทำงานด้านการท่องเที่ยวในต่างประเทศมีประกาศรับรองสามารถแข่งขันกับชาติอื่นๆ ในอาเซียนได้ นอกจากนี้ จะมีคณะกรรมการส่งเสริมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับบุคลากรให้ทันประเทศในอาเซียนที่เป็นกลุ่มแรงงานที่เคลื่อนย้ายไปทำงานในประเทศต่างๆ สูงมาก โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีท่องเที่ยวเติบโตสูงมากที่สุดในอาเซียน ทำให้มี

ต่างชาติต้องการเข้ามาทำงานในตำแหน่งระดับสูง อาทิ ผู้จัดการร้านอาหาร

“เรื่องมาตรฐานคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน หรือเอเอ็มอาร์เอ หลายประเทศมีมาตรฐานรองรับกันหมดแล้ว ยกเว้นไทย ที่ยังไม่มีหน่วยงานใดมารับรอง แต่หลังมีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา เพื่อประเมินพนักงานด้านการท่องเที่ยวต่างๆ จะทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าบุคลากรของไทยมีคุณภาพเรื่องใดบ้าง หลังจากนั้นจะร่วมกับกระทรวงแรงงาน และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องจัดทำหลักสูตร พัฒนาอาชีพต่างๆ เช่น แม่บ้าน แผนกต้อนรับ เป็นต้น” นายอนันต์กล่าว

อัดฉีดสิทธิประโยชน์หนุนผลิตยา

นายสุรพล ชามาตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า อุตสาหกรรมการผลิตยาเป็น 1 ในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่รัฐบาลสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะยาจากสมุนไพร เนื่องจากจะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไทยให้สูงขึ้น ซึ่งรัฐบาลจัดสรรงบประมาณปี 2561 สนับสนุนการวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมยาสมุนไพรอย่างเต็มที่ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จะสร้างห้องทดสอบทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น รวมทั้งปรับปรุงขั้นตอนการตรวจรับรองยาให้รวดเร็ว และจะเปิดให้เอกชนเข้ามาร่วมตรวจสอบรับรองยาสมุนไพร

นายสุรพลกล่าวว่า เบื้องต้น อย.เตรียมแยกระบบรับรองออกจากระบบราชการ เพื่อให้คล่องตัว เพื่อรับรองได้รวดเร็วขึ้น ขณะที่องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ต้องแก้ไขกฎหมายลดการผูกขาดกับโรงพยาบาลรัฐ เปิดให้ยี่ห้อผลิตได้ในประเทศเข้าไปขายให้กับโรงพยาบาลรัฐแข่งกับ อภ.ได้ ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมยาขั้นแรกจะเร่งรัดผลิตยาในบัญชียาหลักของกระทรวงสาธารณสุข ก่อน เพื่อทดแทนการนำเข้า เนื่องจากปัจจุบันในบัญชียาหลักต้องนำเข้าถึง 90% ดังนั้น ต้องเพิ่มสัดส่วนยาของไทยให้มากขึ้น

นายสุรพลกล่าวว่า ส่วนการส่งเสริมตั้งโรงงานผลิตยานั้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เตรียมขยายระยะเวลามาตรการส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์ ที่จะหมดเวลาการขอส่งเสริมในปี 2560 ออกไปอีก รวมทั้งขยายสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้มากกว่าที่บีโอไอกำหนดไว้ที่ 13 ปี เพราะอุตสาหกรรมนี้ใช้เวลาวิจัยนาน และใช้เงินลงทุนสูง จึงเห็นควรที่ต้องให้สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นสำหรับการผลิตตัวยาคือสำคัญ

หวั่นจนท.สนามบินเป็นมาเพียงเอง

นายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงกรณีนายกช เป็นห่วงปัญหาแท็กซี่รถแท็กซี่ตามสนามบินต่างๆ นั้น ในอดีตมีเรื่องมาเพียอยู่บ้าง แต่ปัจจุบันแทบไม่มีเหลืออยู่แล้ว ทางเครือข่ายไม่เคยได้รับร้องเรียนเรื่องในลักษณะนี้ เชื่อว่าหากนายกชทราบว่าจะจุดใดมีมาเพียอยู่คงรีบนำกำลังทหารและตำรวจเข้าไปดำเนินคดีแล้ว ส่วนการให้บริการแท็กซี่ในสนามบินสุวรรณภูมิ ปกติจะกันให้เฉพาะแท็กซี่ที่ขึ้นทะเบียนเข้าไปให้บริการได้

เท่านั้น เพราะมีการตรวจสอบประวัติคนขับ หากเกิดปัญหากับผู้โดยสารจะสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

นายวิฑูรย์กล่าวว่า ส่วนที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) จะเสนอ ครม.แก้ไขกฎหมาย เพื่อให้อำนาจเจ้าหน้าที่สนามบินมีอำนาจจับกุมนั้น ต้องระวังไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นมาเพียเอง หากเจ้าหน้าที่สนามบินดำเนินการเรื่องดังกล่าวได้ ต่อไปบริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. สถานีขนส่งต่างๆ อาจขอให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจเช่นกัน

เผยปท.พัฒนากีดกันการค้าฟุ้ง

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กล่าวว่า ประเทศไทยคู่ค้าของไทยเพิ่มการใช้มาตรการทางการค้าในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น เช่น สหรัฐ ให้ประเทศผู้ส่งออกต้องยื่นรายชื่อบริษัท และเอกสารการเพาะเลี้ยงและแปรรูปปลา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559-1 กันยายน 2560 กำหนดติดฉลากสูตรอาหารทารกตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ห้ามใช้เม็ดไมโครบิตัสพลาสติกเป็นส่วนประกอบในโฟมล้างหน้า ครีมอาบน้ำและครีมขัดผิว ห้ามผลิต เริ่มใช้กรกฎาคม 2560 และห้ามจำหน่ายตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2561 และไมอนุญาตให้ใช้สาร Partially Hydrogenated Oil : PHOs ในผลิตภัณฑ์

อาหาร ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ส่วนสหภาพยุโรป (อียู) เช่น ปรับปริมาณสารเคมีปราบศัตรูพืช 11 รายการที่ตกค้างในสินค้าเกษตร บังคับใช้ตั้งแต่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ขณะที่ญี่ปุ่นออกมาตรฐานของเล่นฉบับปรับปรุงใหม่โดยแก้ไขข้อกำหนดทางกายภาพและการติดไฟให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 8124-1 และ ISO 8124-2 ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559

“จากข้อมูลองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 ระบุว่าปี 2558 มาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีที่ใช้อยู่มีกว่า 3.5 หมื่นมาตรการ ในส่วนมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (ทีบีที) มีมากถึง 21,181 มาตรการ เพิ่มขึ้น 53.20% จากปี 2557 ส่วนการนำข้อกำหนดด้านเทคนิคและมาตรฐานต่างๆ เช่น บรรจุหีบห่อ การทำเครื่องหมาย และการปิดฉลาก และมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (เอสพีเอส) มี 14,123 มาตรการ เพิ่มขึ้น 35.47%” น.ส.พิมพ์ชนกกล่าว และว่า ประเทศที่ใช้มาตรการสูงสุด เช่น สหรัฐ ใช้มาตรการทีบีทีสูงถึง 153 มาตรการ เพิ่มจากปีก่อนหน้าที่มี 96 มาตรการ อียู 77 มาตรการ และญี่ปุ่น 36 มาตรการ โดยภาครัฐตั้งหน่วยงานเพื่อกำกับดูแลมาตรฐานสินค้าทั้งสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมแล้ว